

# คำนำ

รายงานสถานการณ์  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีภารกิจหลักในการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ รวมทั้งการผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การศึกษาและจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ดังนั้น สำนักงานฯ จึงได้จัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (White Paper) เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนผู้ประกอบการและสาธารณชน สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

สำหรับรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2549 และแนวโน้มปี 2550 สำนักงานฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศในปี 2549 ต่อเนื่องถึงครึ่งแรกของปี 2550 ซึ่งประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงัน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 และภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ระดับการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนลดลง ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่มีอาจหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวได้ และ SMEs เหล่านี้จำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว และพัฒนาตนเองเพื่อเผชิญกับความท้าทายเหล่านั้นได้

ดังนั้นโครงสร้างของรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับนี้ได้สะท้อนถึง สถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย สถานการณ์ด้านจำนวนและการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549 สถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านบทบาทในภาคเศรษฐกิจจริง และภาคการค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์ด้านการลงทุนของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจสำหรับ SMEs การวิเคราะห์  
สุขภาพทางการเงินของ SMEs ในสาขาที่สำคัญ และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ  
นอกจากนี้ ยังได้นำสรุปผลการศึกษาที่ สสว.ได้จัดทำขึ้นมานำเสนอ ได้แก่ รายงาน  
การสำรวจการใช้พลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549 รายงาน  
การสำรวจผลิตภาพแรงงาน SMEs รายงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการ  
และการสร้างสังคมผู้ประกอบการในประเทศไทย ปี 2549 และผลการดำเนินงานที่สำคัญ  
คือ สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแผนการส่งเสริม  
ฉบับที่ 1 และสรุปสาระสำคัญของแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2

สำนักงานฯ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำรายงาน  
สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น  
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศต่อไป



(นางจิตราภรณ์ เตชะชาญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม